

NGHỊ QUYẾT
HỘI NGHỊ LẦN THỨ 15
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN KHÓA XXI
về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm
và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023

Ngày 09/10/2023, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXI tổ chức Hội nghị lần thứ 15 (họp mở rộng) để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. Hội nghị đã thảo luận và thống nhất những nội dung sau:

1. Hội nghị nhất trí cao với đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm 2023.

Trong 9 tháng đầu năm, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do tình hình chính trị và kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, giá một số nguyên liệu đầu vào, chi phí sản xuất tăng; tình hình khó khăn của thị trường bất động sản trong nước; thời tiết diễn biến phức tạp... đã ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của Nhân dân; tuy nhiên, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI trên các mặt và đạt được những kết quả quan trọng:

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, tổng giá trị sản phẩm các ngành sản xuất chính ước đạt 5.055,276 tỷ đồng, tăng 9,07% so với cùng kỳ, trong đó: Công nghiệp - xây dựng tăng 13,12%, thương mại - dịch vụ tăng 6,5%, nông - lâm - thủy sản tăng 6,32%. Hoạt động trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội diễn ra sôi nổi; quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự xã hội được giữ vững; hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống của Nhân dân trong huyện cơ bản ổn định.

Đã chỉ đạo, định hướng thông tin tuyên truyền và hướng dẫn cho các ngành chức năng, các chi, đảng bộ trực thuộc tổ chức tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm, các sự kiện chính trị, văn hóa của đất nước và địa phương; tiến hành sơ, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng đúng theo chỉ đạo của cấp trên; hoàn thành công tác đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá

nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý năm 2022; tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương, tỉnh, huyện về công tác tổ chức xây dựng Đảng; sơ kết giữa nhiệm kỳ các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XXI Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 và sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XXI Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025; hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện, diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ các xã năm 2023; tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác dân vận. Thực hiện nghiêm Quy chế về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân trên địa bàn huyện.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế, khó khăn: Công tác xúc tiến, kêu gọi doanh nghiệp tham gia chuỗi liên kết trong lĩnh vực tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp còn hạn chế. Hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp sau khi hợp nhất, sáp nhập chưa cao. Thu tiền sử dụng đất đạt thấp; tiến độ giải ngân các chương trình mục tiêu Quốc gia chưa đạt yêu cầu. Việc chấm dứt hoạt động sản xuất gạch, ngói đất sét nung bằng lò thủ công trên địa bàn huyện chậm so với yêu cầu đề ra. Tội phạm về ma túy và tai nạn giao thông chưa giảm. Công tác cải cách hành chính đã có sự chuyển biến nhưng còn chậm. Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân có lúc, có nơi chưa kịp thời. Tỷ lệ phát triển đảng viên còn thấp. Công tác kiểm tra, giám sát ở một số chi bộ chất lượng chưa cao; việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện các kết luận sau kiểm tra, giám sát có lúc, có việc còn chậm. Việc nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên một số lĩnh vực còn hạn chế.

2. Hội nghị thống nhất trong 3 tháng cuối năm 2023 cần tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

2.1. Tập trung rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bổ sung các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến, kêu gọi đầu tư, nhất là đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp; kịp thời theo dõi, nắm bắt tình hình, hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xây dựng, nhất là các công trình trọng điểm, công trình vượt lũ; tổ chức nghiệm thu, quyết toán và đưa vào sử dụng các công trình hoàn thành. Tập trung chỉ đạo chấm dứt hoạt động sản xuất gạch, ngói đất sét nung bằng lò thủ công trong năm 2023 đảm bảo theo kế hoạch.

2.2. Tập trung chỉ đạo chăm sóc, thu hoạch các loại cây trồng vụ mùa; chuẩn

2.2. Tập trung chỉ đạo chăm sóc, thu hoạch các loại cây trồng vụ mùa; chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai sản xuất vụ Đông Xuân 2023 - 2024; thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Theo dõi, kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh của các hợp tác xã nông nghiệp để chỉ đạo triển khai các giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động. Triển khai thực hiện Phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự năm 2023.

2.3. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2023; tiếp tục chỉ đạo các xã tập trung nguồn lực triển khai xây dựng các tiêu chí chưa đạt theo Bộ tiêu chí mới về xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; hướng dẫn xã Vĩnh An chuẩn bị đầy đủ hồ sơ minh chứng để trình cấp có thẩm quyền thẩm định, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023. Chỉ đạo, đôn đốc các ngành, các địa phương chuẩn bị đầy đủ hồ sơ minh chứng trình cấp có thẩm quyền xem xét, thẩm định, công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023. Tổ chức đánh giá sản phẩm OCOP cấp huyện năm 2023.

2.4. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường bảo đảm chất lượng hàng hóa phục vụ Nhân dân; khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển, nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ du lịch đặc trưng của huyện. Đẩy mạnh phát triển, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các hoạt động thương mại, dịch vụ phục vụ nhu cầu của người dân và du khách. Tiếp tục giới thiệu, quảng bá, thúc đẩy các hoạt động thu hút khách du lịch đến địa bàn huyện; tăng cường công tác quản lý nhà nước các hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá trên địa bàn.

2.5. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động về "Phấn đấu xây dựng huyện Tây Sơn đạt chuẩn đô thị loại IV và sớm đạt các tiêu chí thành lập thị xã". Tăng cường công tác chỉnh trang đô thị, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt xây dựng các tuyến phố văn minh đô thị bảo đảm theo quy định; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án khu dân cư trên địa bàn thị trấn Phú Phong và các xã dự kiến trở thành phường theo Đồ án quy hoạch đã được phê duyệt.

2.6. Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp tăng thu ngân sách; quản lý, khai thác tốt các nguồn thu; điều hành chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả. Tiến hành xây dựng dự toán ngân sách và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2024. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các chương trình mục tiêu quốc gia bảo đảm kế hoạch. Tạo điều kiện mở rộng hoạt động các tổ chức tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp, hộ gia đình tiếp cận các nguồn vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách.

2.7. Chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; tổ chức giao đất và đấu giá quyền sử dụng đất ở theo quy định, đáp ứng nhu cầu sử dụng

đất và tạo nguồn thu ngân sách. Đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để thi công các công trình bảo đảm tiến độ. Tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ tài nguyên khoáng sản, môi trường; phối hợp thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

2.8. Nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền; tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các ngày lễ, kỷ niệm và các sự kiện chính trị của đất nước, của địa phương. Duy trì và nâng cao chất lượng Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; tiến hành đánh giá, bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2023 bảo đảm thực chất, đúng quy định. Phối hợp thực hiện tốt công tác xây dựng, tôn tạo, bảo vệ các di tích lịch sử, văn hóa và các danh lam thắng cảnh trên địa bàn; tăng cường công tác quản lý nhà nước các hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá trên địa bàn.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2023 - 2024; nâng cao chất lượng dạy và học ở các bậc học, chú trọng phát triển giáo dục toàn diện cho học sinh; đẩy mạnh xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; tham gia các hoạt động giáo dục do cấp trên tổ chức; quan tâm công tác hướng nghiệp dạy nghề cho học sinh.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã. Nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh, phục vụ tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe của Nhân dân. Tiếp tục theo dõi và chủ động triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch và các loại dịch bệnh khác. Thực hiện tốt chương trình dân số, gia đình, trẻ em, vệ sinh an toàn thực phẩm; quản lý chặt chẽ hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn huyện.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công cách mạng và các đối tượng bảo trợ xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, các chương trình dành cho người cao tuổi, trẻ em, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số. Tiến hành điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có thu nhập trung bình năm 2023 bảo đảm kế hoạch, đúng quy định. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân trong độ tuổi lao động tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đạt chỉ tiêu năm 2023.

2.9. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của tỉnh, huyện về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2023. Thực hiện các bước trong công tác tuyển quân, giao quân năm 2024 đạt chỉ tiêu trên giao. Thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra canh gác, bảo vệ tuyệt đối an toàn cơ quan công sở, các địa bàn trọng yếu; tăng cường nắm tình hình, tham mưu xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống xảy ra; tổ chức triển khai thực hiện tốt phương án sẵn sàng tham gia phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Chỉ đạo chuẩn bị tốt

nội dung đề tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện đảm bảo theo kế hoạch.

Chủ động nắm tình hình, giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến an ninh chính trị, an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn, tuyến núi... Đẩy mạnh Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; triển khai có hiệu quả các biện pháp đấu tranh, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; triển khai các giải pháp đồng bộ kiềm chế tai nạn giao thông, giảm thiểu tỷ lệ tội phạm ma túy.

Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; nâng cao chất lượng, hiệu quả các tổ hòa giải ở cơ sở; duy trì tốt công tác đối thoại, tiếp công dân; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân; tăng cường công tác phối hợp điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; tập trung giải quyết, xử lý dứt điểm các vụ việc còn tồn đọng; nâng cao chất lượng thanh tra và công tác kiểm tra việc thực hiện kết luận sau thanh tra.

2.10. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, hội, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân; theo dõi, nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội; phát hiện, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh. Tập trung tuyên truyền kế hoạch thực hiện chương trình hành động đại hội đảng các cấp và các ngày lễ, sự kiện chính trị trong năm. Triển khai tốt việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Tăng cường công tác bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Duy trì tốt các hội nghị thông tin thời sự và tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, bồi dưỡng đối tượng Đảng theo kế hoạch.

Tiếp tục thực hiện kế hoạch luân chuyển cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; củng cố, kiện toàn, sắp xếp cán bộ lãnh đạo, quản lý ở một số địa phương, đơn vị; tiếp tục chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng thực hiện nghiêm quy chế làm việc, chương trình công tác của cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; đẩy mạnh công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên. Triển khai thực hiện tốt mô hình "Chi bộ 4 tốt", "Đảng bộ cơ sở 4 tốt". Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề bảo đảm đúng quy định; tổ chức Hội nghị chuyên đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ. Tiến hành lấy phiếu tín nhiệm theo Quy định 96-QĐ/TW ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị; tiến hành kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2023 bảo đảm thực chất, đúng quy định.

Chỉ đạo tổ chức thực hiện hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023; duy trì thường xuyên công tác kiểm tra đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng; tăng cường giám sát thường xuyên, nắm chắc tình hình địa phương, đơn vị, kịp thời phát hiện, quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên, xử lý nghiêm tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Chủ động, tích cực giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của đảng viên và nhân dân kịp thời, đúng quy định.

Thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo gắn với việc sơ kết, tổng kết các nghị quyết của Trung ương, tinh về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo; nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp; tăng cường công tác dân vận trong việc tham gia quy hoạch, xây dựng và triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện; phối hợp tăng cường công tác nắm bắt tình hình Nhân dân, tuyên truyền, giáo dục, vận động hội, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tổ chức kiểm tra, đánh giá, xếp loại, bình xét thi đua năm 2023 bảo đảm đúng thực chất.

2.11. Nâng cao chất lượng hoạt động của hội đồng nhân dân và bộ máy chính quyền các cấp. Thực hiện tốt chức năng giám sát của hội đồng nhân dân đối với hoạt động của ủy ban nhân dân, các cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan tư pháp của huyện; chỉ đạo chuẩn bị các nội dung để tổ chức tốt kỳ họp chuyên đề và kỳ họp Hội đồng nhân dân cuối năm 2023.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Tiến hành rà soát, sắp xếp ổn định bộ máy biên chế, thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức ở những vị trí dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực theo quy định của Luật Phòng chống tham nhũng 2018; chủ động nắm tình hình, giải quyết kịp thời các vấn đề mới phát sinh và đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân. Thực hiện đánh giá xếp loại chính quyền cơ sở năm 2023 đúng quy định.

2.12. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng cho hội, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân; chủ động nắm tình hình, phản ánh cho cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến công tác vận động quần chúng; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Tích cực tuyên truyền, vận động hội, đoàn viên và Nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn

minh". Tổ chức tốt ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023 và các hoạt động kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tiến hành đánh giá, phân loại Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023. Chỉ đạo chuẩn bị tốt nội dung, nhân sự để tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện đảm bảo theo kế hoạch đề ra.

3. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện giao Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong huyện triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (b/c),
- Các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy,
- Các đồng chí Huyện ủy viên,
- Thường trực Hội đồng nhân dân huyện,
- Ủy ban nhân dân huyện,
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc của Huyện ủy,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy,
- Các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện,
- Các cơ quan của tỉnh đứng chân trên địa bàn huyện,
- Chánh, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.



Lê Bình Thanh